
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567   
เมื่อวันที่  20 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕67 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 
***************************** 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายธีระ                      ใจรักษ์ ประธานสภาฯ ธีระ       ใจรักษ์  

2. นายพิมล ทอ        วงศ์ปาน รองประธานสภาฯ พิมล      วงศ์ปาน  

3. นายอรุณ   บัวแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 1  อรุณ      บัวแก้ว  

4. นายครรชิต ทอ        เชาวพงศ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 ครรชิต   เชาวพงศ์  

5. นายณัฐวุฒิ       โภชนา ส.อบต. หมู่ที่ 9  ณัฐวุฒิ    โภชนา  

6. นายสุธรรม             แก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่ 11 สุธรรม  แก้วมณี  

7. นายอัครเดช       นาคมณี ส.อบต. หมู่ที่ 12 อัครเดช   นาคมณี  

8. นายสมบัติ       สรษณะ ส.อบต. หมู่ที่ 13 สมบัติ     สรษณะ  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง ส.อบต.หมู่ที่10 ลาป่วย  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายบุญธรรม      นิยกิจ     นายก บุญธรรม  นิยกิจ  

2. นายสุนทร       สอาดฤทธิ์ รองนายก สุนทร   สอาดฤทธิ์  

3. นายอภิสิทธิ์          บุญพร่อง รองนายก อภิสิทธิ์  บุญพร่อง  

4. นายทรงเกียรติ         สุริวงค ์ เลขานายก  ทรงเกียรติ สุริวงค ์  

5. นายณฐพล            ทองม ี รองปลัด ณฐพล   ทองมี  

6. นายนันทวุฒิ         โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ  โอชารส  

7. นางอาจินต์   สกุลรัตน์ ผอ.กองคลัง อาจินต์   สกุลรัตน์  

8. นางวิภารัตน์   อักษรพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด วิภารัตน์  อักษรพิทักษ์  
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เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 
รองประธานสภาฯให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ได้
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวาย
ความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

นายธีระ  ใจรักษ์  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2567 
ประธานสภาฯ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 คัดเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว  

นายธีระ  ใจรักษ์ เนื่องจากนายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯลาป่วย จึงขอให้ 
ประธานสภาฯ             สมาชิกสภาฯเลือกสมาชิกคนหนึ่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ในการประชุมสภาฯ   

ครั้งนี้               
นายพิมล  วงศ์ปาน ผมขอเสนอ นายณัฐวุฒิ  โภชนา  ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นเลขานุการสภาฯ  
ส.อบต.หมู่ที2่  
นายธีระ  ใจรักษ์  ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2  คน 
ประธานสภาฯ 
   ผู้รับรอง 
   1. นายอรุณ  บัวแก้ว     ส.อบต.หมู่ที่ 1 
   2. นายครรชิต  เชาวพงศ์     ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายธีระ  ใจรักษ์ มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้        

นายณัฐวุฒิ  โภชนา ทำหน้าที่เลขานุการสภา ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม                เห็นชอบ จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายธีระ  ใจรักษ์   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2567 เมื่อวันที่       
ประธานสภาฯ            12 กุมภาพันธ์  ๒๕67  เชิญเลขาสภาฯ 
นายณัฐวุฒิ  โภชณา อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
เลขานุการสภาฯ ประชุม 
นายธีระ  ใจรักษ์  มีใครแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่(ไม่มี)ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1  ประจำปี2567 เมื่อวันที่  

12 กุมภาพันธ์  ๒๕67   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6  

                 พ.ศ.2567 
นายธีระ  ใจรักษ์  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญธรรม  นิยกิจ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก บันทึกหลักการและ   
นายก อบต.ดอนสัก  เหตุผล 

        หลักการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2566-2570  เสร็จเรียบร้อย  และได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 
        เหตุผล 

 ด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนระยะยาวที่ต้องใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและใช้
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ระยะเวลาห้าปี ปัญหาความต้องการของประชาชนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆในแต่ละปี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จึงมี
ความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือการ
ดำเนินงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน
สักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จึงมี
ความจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน จึงเสนอขอความเห็นชอบเพ่ิมเติม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 
– 2570 ครั้งที่6 พ.ศ.2567 ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ต่อไป 
นายธีระ  ใจรักษ์  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6  

           พ.ศ.2567 
 
5.2 ญัตติขอใช้ประโยชน์ในที่ดินตาม พรบ.ป่าไม้ ปี 2484 หมู่ที่9 เพื่อใช้พัฒนาที่ดินทำกิน
เชิงอนุรักษ์และปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ 

นายธีระ  ใจรักษ์  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญธรรม  นิยกิจ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก บันทึกหลักการและ   
นายก อบต.ดอนสัก เหตุผล 
     หลักการ 

ด้วยนายอวยชัย  ทองเรือง ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ปี 2584 ใน
พ้ืนที่ หมู่ที่9  ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ จำนวน 19 ไร่ เพื่อ
จัดทำโครงการพัฒนาที่ดินทำกิน  เชิงอนุรักษ์และปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ  
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       เหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน

เขตพ้ืนที่ป่า ต้องแสดงหลักฐานผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

นายนันทวุฒิ  โอชารส ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ 
ผอ.กองช่าง  ป่า ต้องแสดงหลักฐานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน    
                               ท้องถิ่น ต่อกรมป่าไม้และกรมป่าไม้จะเป็นผู้พิจารณาว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ป่า 
                               ต่อไป     

นายธีระ  ใจรักษ์  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอใช้ประโยชน์ในที่ดินตาม พรบ.ป่าไม้ ปี 2484 หมู่ที่9 เพื่อใช้ 
   พัฒนาที่ดินทำกินเชิงอนุรักษ์และปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ   

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายสุนทร  สอาดฤทธิ์ - แจ้งสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันที่ 18 มิถุนายน  
รองนายกฯ 2567   

ประมาณการรายรับ 43,500,000 บาท รับจริง ณ ตอนนี้ 33,266,191.25 บาท 
ประมาณการรายจ่าย 43,500,000 บาท จ่ายจริง ณ ตอนนี้ 25,547,931.21 บาท 
ยังเหลืองบประมาณ  7,718,260.04 บาท 

 - รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆดังนี้ 
 โครงการตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2567  
  1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโครงถักเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 10   

บ้านนางกำ โครงการนี้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างได้ สืบเนื่องจากโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านนางกำ ได้ขุดเจาะบ่อ
บาดาลแล้วแต่ไม่มีน้ำ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังได้ 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมสุข หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค ยังไม่ได้ 
                               ดำเนินการ อยู่ในห้วงเวลา กรกฎาคม-กันยายน 2567 
  3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ถนนหาดนางกำ-ท่าเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่10 
                                บ้านนางกำ ตั้งจ่ายรายการใหม่เนื่องจาก ได้ของบประมาณจากหน่วยงานอื่นแล้ว   
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเว หมู่ที่ 14 บ้านนางกำใหม่  
                               ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในห้วงเวลา สิงหาคม-กันยายน 2567 

  โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 
 1. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด  
                                   ยกเลิกโครงการเปลี่ยนเป็นดาดคอนกรีต 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.32-041  
                                   สายเขากลอย ซอย 5 หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย อยู่ในห้วงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม 2567 

 



-5- 
 โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 
 1. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านระบบประปาควนน้อย  
                                   หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี  
 2. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านระบบประปาห้วยพอ  
                                   หมู่ที ่2 บ้านดอนหาร  
    3. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านพังหาชี หมู่ที่ 4 บ้านห้วย 
    4. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านควนเนียง หมู่ที่ 9  
                                     บ้านห้วยเสียด  
    5. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านอ่าวหมาเถื่อน หมู่ที่ 10  
                                     บ้านนางกำ  
    6. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านสามแยกช่องคันเบ็ด  
                                     หมู่ที ่12 บ้านเขาแค  
    7. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านศาลาหมู่ที่ 13  
                                      บ้านเขากลอย  
    8. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านซอยพูลทรัพย์ หมู่ที่ 14  
                                     บ้านนางกำใหม ่ 
    ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นิกส์ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  

    - แจ้งร่วมงานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปี  
    2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 โดยพร้อมกันใน 

เวลา 08.00 น. เพ่ือร่วมเดินขบวนพาเหรด ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนสัก  

นายณัฐวุฒิ  โภชนา อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องประเพณีต่างๆ อยากให้ ผู้บริหารให้ความสำคัญ นอกเหนือจาก 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  งานสงกรานต์ อยากให้มีการจัดงานวันเด็ก วันลอยกระทง ต่อไปถ้าอาคารหลังใหม่เสร็จ

สมบูรณ์ เราก็จะมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดงานต่างๆ อยากฝากให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณา
ด้วย 

นายสุนทร สอาดฤทธิ์ ในเรื่องประเพณีต่างๆ ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยเฉพาะวันเด็ก แต่ที่ผ่านมา 
รองนายกฯ   เห็นว่าพ้ืนที่ อบต.ดอนสักติดกับเขตเทศบาลและเทศบาลก็ได้จัดต่อเนื่องทุกปี กลัวคนจะไป 
    ร่วมงานที่นั่นหมด แต่จะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 
นายพิมล วงศ์ปาน ตามท่ีท่านรองนายกได้รายงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  ประปาหมู่บ้านต่างๆว่ายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นิกส์ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอ อยากทราบว่าจะมีวิธีการดำเนินการต่อไปอย่างไร เพราะการใช้พลังงานทดแทน
เป็นเรื่องที่ดีมากๆอยากให้หมู่บ้านได้รับประโยชน์ตรงนี้ 

นายนันทวุฒิ  โอชารส ตามท่ีฝ่ายพัสดุได้ดำเนินการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นิกส์ โครงการก่อสร้างระบบ 
ผอ.กองช่าง  ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านนั้น เนื่องจากตอนร่าง TOR ได้กำหนดคุณสมบัติใน

เรื่องของ มอก.เข้าไปด้วย ผู้รับจ้างเลยอาจจะหาแผ่นโซล่าเซลล์ตามที่กำหนดค่อยข้างยาก 
และผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติในเรื่องของการรับรองผลงานเพราะส่วนใหญ่จะรับงานตามบ้าน
ตามสวน แต่ทั้งนี้ได้ทำการยกเลิกและกำหนด TOR ใหม่และดำเนินการในรูปแบบการ
คัดเลือกแทน ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จทันก่อนปีงบประมาณ 2567 แน่นอน 

 
 






